

Số: /TB-SVHTTDL

Long An, ngày tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Nội dung Hội nghị sơ kết hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021**

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 09/4/2021, tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL), ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động VH, TT và DL quý I và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

#### **I. Thành phần tham dự hội nghị**

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL;
- Ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL;
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin (VH và TT); Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh (VH, TT và TT) các huyện, thị xã, thành phố.

#### **II. Nội dung hội nghị**

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL nêu mục đích, yêu cầu tổ chức hội nghị nhằm đánh giá các mặt làm được và các mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động VH, TT và DL quý I, qua đó đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Qua các ý kiến phát biểu tham luận và ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố, ông Nguyễn Anh Dũng kết luận chung như sau:

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý II, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực VH, TT và DL.

Tăng cường củng cố đội kiểm tra liên ngành và chủ động xây dựng các giải pháp quản lý có hiệu quả các hoạt động văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, game bán cá trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động “nhạc sống” trên địa bàn

tỉnh và Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Tăng cường kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các danh hiệu văn hóa tại các địa phương, cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI về xã đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh khắc phục các tiêu chí đạt thấp, nâng chất các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Xét chọn danh hiệu gia đình văn hóa đúng thực chất, đảm bảo theo nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, trong đó xét các tiêu chí đạt trước, sau đó thực hiện loại trừ các tiêu chí liệt, chú ý việc xét công nhận các tiêu chí về an ninh trật tự xã hội, tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, đá gà,...), vệ sinh môi trường, dịch vụ văn hóa và trật tự an toàn giao thông (lấn chiếm lề đường, bỏ rác không đúng quy định),... Hiện nay, có lúc, có nơi xảy ra vi phạm khá phổ biến, không đủ điểm công nhận, nhất là đối với các huyện vùng kinh tế trọng điểm có nhiều dân nhập cư.

Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các khu di tích lịch sử - văn hóa đã được phân cấp cho huyện theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh. Chủ động đầu tư kinh phí nâng cấp, tu bổ di tích, liên kết quảng bá di tích để thu hút khách du lịch và thường xuyên tổ chức cho người dân, nhất là học sinh đến tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các khu di tích trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao của tỉnh thông qua việc triển khai thực hiện 2 Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An đến năm 2026 và Đề án phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026. Rà soát, báo cáo đề xuất việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp sân vận động trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra.

Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH và TT các huyện, TX, TP;
- Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VP. (Thanh)

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Dũng**